



เทวาลัย

สานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓



ข่าวจากศูนย์คติชนวิทยา

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจนายา ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการด้านองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น (TK) ในคณะกรรมการเตรียมการประชุม WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Generic Resources , Traditional Knowledge and Folklore (IGC) ของกระทรวงการต่างประเทศ



ข่าวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ

✉ ภาควิชาภาษาอังกฤษได้รับการติดต่อจากสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งนิสิตปริญญาบัณฑิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (Liaison Officer) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2553

ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมการอบรมและได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี 2553 ประกอบด้วย นิสิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวกนกรัตน์ นามะสนธิ นางสาวจิรนนท์ โมรา นางสาวจุฑาธิป ภัคดีแจ่มใส นางสาวชนพร สุรวิชัย นางสาว นวพร มากทองมณี นางสาวนীরนุช คุณากร นางสาวปภาวรินทร์ ไตรรัตน์ชัชวาล นางสาว พิมรวิษ พิชิตชัยกุล นางสาวมะลิษา คุปตานนท์ นางสาวฤดีชนก จงเสถียร นางสาวสุภาวรรณ บางขาม นายอิทธิพงษ์ อมรวงศ์ปิติ และ นิสิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาว พลอย นวลสิทธิโสภณ นางสาวสาธิตา วรไตรภพ และ นางสาวเพ็ญศิริ สัตพันธ์

อนึ่ง การอบรมนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 และ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกัญญา เอี่ยมหฤท และ อาจารย์ ดร. ฌินดา ตีรณสวัสดิ์ จากภาควิชาภาษาอังกฤษได้รับเชิญจากสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “How to Learn English by Yourself” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี



ใคร ทำอะไร ที่ไหน

✉ ศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วัฒนางกูร ได้รับเชิญจาก ศาสตราจารย์โพล์เคอร์ กรา-บอฟสกี ภาควิชา Thastik สถาบันเอเชีย-แอฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ให้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Europäische Klassik und "Klassik" in der Thai Literatur" (คลาสสิกยุโรปและคลาสสิกในวรรณกรรมไทย) ในงาน Thai Cultural Festival ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2553

✉ อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “ภาษา สุภาษิต และคำสอน” ในการประชุมระดับภาคเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...ประวัติศาสตร์สามัญชน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 14.45 -16.30 น.

✉ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ จัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สอนภาษาและวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาและวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในวันที่ 23 มีนาคม 2553

✉ อาจารย์ ดร.อนันท์ เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนบุญวาทย์-วิทยาลัย ให้เป็นวิทยากรอบรมความรู้แก่คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ สาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาง เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2553

✉ อาจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรเพื่อเสนอบทความการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง ปาก-ท้องและของกิน : จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 – 12.30 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุฒิ จิราสมบัติ และ Mrs.Kiyomi Iketani ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2553 (วันพุธทุกสัปดาห์และวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) เวลา 9.00 – 11.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนัก
ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ภาษาไทยในการ
เขียนหนังสือราชการ” ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ในวันที่
25 มีนาคม 2553

✉ ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ ได้รับเชิญจาก ศาสตราจารย์ ดร.เพเทอร์ อา ชมิทท์
ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแปลและการล่าม ครั้งที่ 9 (LICTRA 2010) ให้ไป
เสนอผลงานเรื่อง "Übersetzer und Dolmetscherausbildung in Thailand im neuen
geopolitischen und geoökonomischen Setting" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง Translation & Interpretation Research-International Synergies ที่สถาบันภาษาศาสตร์
ประยุกต์และศาสตร์การแปล (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie)
มหาวิทยาลัย Leipzig ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลี
ประจำปีการศึกษา 2553/2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2553

✉ อาจารย์ ดร. ศิริวิไล ชีระโรจนารัตน์ ได้รับเชิญจาก โครงการเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
(Thailand Political Database) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้อเรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" ในงานสัมมนา
"รวมพลังสร้างฐานข้อมูลการเมืองไทย" ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 16.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์จรรุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. ให้
เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีสานสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสำนักงาน ก.พ. ระยะที่ 2” ระหว่าง
วันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เวลา 16.30-18.30 น.

✉ รองศาสตราจารย์จรรุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. ให้
เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีสานสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสำนักงาน ก.พ.” กิจกรรม “ส่งเสริม
คนดี...ของสำนักงาน ก.พ.” ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 15.00-18.15 น.

✉ อาจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากบริษัท
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ให้เป็นวิทยากรหัวข้อ “จากเมล็ดพันธุ์ที่เติบโต แตกกอด ออกข้อ
รางวัลขนาด” ในงานเปิดตัวหนังสือ “A WALK THROUGH SPRING” (รอยสันทันฉบับภาษาอังกฤษ)
สานปณิธานคำมั่นสัญญา จากรางวัลขนาดครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

✉ อาจารย์สถาพร อรุณวิลาส หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” รุ่นที่ 53 ประจำปี 2553 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 8.00-17.00 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลหาบุรณะกิจ คະตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ค่านิกระดับชั้นกลาง” ให้กับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 8.45-11.55 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตีสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร Introduction to Japanese Culture ให้กับพนักงานการบินไทย เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ในวันที่ 4 มีนาคม 22 มิถุนายน และ 21 กันยายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น.

✉ อาจารย์อัมภฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้เป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาหัวข้อ “เตรียมพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น แบบใหม่” ในวันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา 15.00-16.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์จากรุณี หงส์จากรุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นวิทยากรกำกับกับการขับร้องประสานเสียงของคณะนักร้องประสานเสียงจากสำนักงาน ก.พ. และกระทรวง ต่างๆ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 ในวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 8.30-12.00 น.

✉ อาจารย์ ดร.ตินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมนักเรียนทุน บริติชเคาน์ซิล ให้เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง ในการจัดประชุม ใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสมาคมนักเรียนทุนบริติชเคาน์ซิล ในวันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุม The Final Project Meeting ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.วลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com